


Ninh Vân – Thung Lũng Trong Mây

 Khác với các địa điểm du lịch mới nổi hiện nay là những hòn đảo nằm ngoài khơi, **Ninh Vân** là một thung lũng “thâm sơn cùng cốc” giữa bán đảo Hòn Hèo – Nha Trang. **Ninh Vân**, sự hòa hợp giữa trời mây, non nước, giữa rừng và biển tạo nên những cảnh đẹp kỳ vĩ mà tuyệt mỹ đến lạ thường. Không cần phải ra đến tận Lý Sơn, nơi đây cũng có những cảnh đồng tằm và hành tím bát ngát là ngành nghề kinh tế chính của người dân địa phương. Ở đây, một thung lũng hoang sơ còn giữ nguyên vẹn nét đẹp tự nhiên của núi rừng, thác suối, những bờ cát trắng trải dài xen kẽ những chiếc thuyền thúng đủ màu sắc là một sự kết hợp khiến du khách đã đến nơi đây rồi thì sẽ nhớ mãi không quên.

Nhằm mang đến những trải nghiệm và những khám phá lý thú tại Ninh Vân, du lịch Phong Cách Việt chào quý khách bằng chương trình du lịch 2 ngày 2 đêm bằng xe giường nằm cao cấp, với giá cả và chất lượng hợp lý, quý khách và gia đình sẽ có một mùa hè tuyệt vời!

ĐÊM NGÀY 1: TP.HCM – NINH VÂN:

20h00: Xe GIƯỜNG NẪM và HDV Phong Cách Việt Travel đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đến với Vịnh Ninh Vân trong chương trình du lịch khám phá **Vẻ đẹp Hoang Sơ Ninh Vân Bay 2 ngày 2 đêm**. Quý khách tự do nghỉ đêm trên xe.

NGÀY 2: NHA TRANG – VỊNH NINH VÂN: (Ăn sáng, trưa, chiều):

Buổi sáng: Đến Nha Trang, quý khách dùng chân dùng điếm tâm sáng tại nhà hàng, xe đưa quý khách đến với cung đường biển Trần Phú và ngắm nhìn toàn cảnh Vịnh Nha Trang với những khu du lịch nổi tiếng như: **Vinpearland, Hòn Tằm, Con Sẻ Tre...** quý khách khởi hành đi Ninh Vân.

Đề đến được Ninh Vân, du khách phải băng qua một đoạn đường đèo dài 20km uốn lượn quanh co, một bên là núi rừng xanh thẳm, một bên là bờ biển sóng vỗ dạt dào, thỉnh thoảng xuất hiện những bãi cát trắng phau hay những ghềnh đá có hình thù lạ mắt. Càng đi, du khách như cảm thấy lâng lâng bởi sự lạ lẫm của cảnh sắc, vẻ yên tĩnh và không khí trong lành. Trên đường đi, quý khách sẽ có dịp đi qua các địa danh nổi tiếng của Khánh Hòa như **Ninh Hòa, Đốc Lếch...** những địa danh gắn liền với tên tuổi của những món ăn ngon và cảnh đẹp hữu tình của vùng đất này.

Quý khách dừng chân tại khu du lịch **Gành Nhảy**, quý khách nhận lều và tắm biển tự do, tại đây du khách có thể hòa mình cùng làn nước biển trong xanh vừa cho du khách một cảm giác mát mẻ trong lành vừa để du khách thưởng thức được hương vị đặc biệt của vùng biển này với các loại hải sản đặc trưng như: Tôm Hùm, Ốc vú nàng, Ốc mặt trăng, Sò điệp,...(chi phí ăn hải sản tự túc). **Đặc biệt, nơi đây còn là khu bảo tồn rạn San Hô nổi tiếng với những thảm san hô tuyệt đẹp và phong phú, quý khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ lặn ngắm san hô có người hướng dẫn chuyên nghiệp cùng với Câu Lạc Rắn biển Wild Beach (chi phí tự túc)**

Buổi trưa: Tiếp tục khởi hành về làng Ninh Vân. Đến Làng Ninh Vân, quý khách di chuyển về nhận phòng tại nhà dân trên đảo. Dùng cơm trưa tại nhà dân.

Buổi chiều : Quý khách tập trung tại cầu cảng, HDV sẽ đưa quý khách lên tàu bắt đầu hành trình khám phá những rạn san hô và những bãi tắm hoang sơ tại đây như: **Bãi Ngâm, Bãi Giữa, Bãi Bàng, Rạn Tàu, Mũi Cạnh,** quý khách tham gia lặn biển ngắm san hô với sự hỗ trợ của HDV Phong Cách Việt và có trang bị áo phao. Quý khách khám phá và tắm nước ngọt tại Suối Cái, một con suối có dòng nước ngọt chảy ra biển, dòng suối mát lành và trong trẻo tạo cảm giác thật thoải mái và thư giãn.

Kết thúc chương trình, Quý khách về nhà dân nghỉ ngơi thư giãn, sau đó thưởng thức bữa tiệc chia tay đặc biệt do Phong Cách Việt travel tổ chức với các món ăn đặc sản miền biển:

1. Cá hấp cuốn bánh tráng+ rau + bún.
2. Mực nướng sa tế.
3. Các loại ốc hấp.
4. Ghẹ hấp.
5. Lẩu hải sản.
6. Nước uống: bia/ nước ngọt.

Buổi tối, quý khách tham gia chương trình câu cá, câu mực ban đêm với sự hướng dẫn của ngư dân trên đảo (chi phí tự túc). Quý khách nghỉ đêm trên đảo.

NGÀY 3: VỊNH NINH VÂN – TP. HCM: (Ăn sáng, trưa).

Buổi sáng: 6h00: Quý khách sẽ có thời gian khám phá cuộc sống của cư dân nơi thung lũng yên bình. Đi thăm chợ xã Ninh Vân vào lúc sáng sớm và cùng nhau thưởng thức những tô bánh canh, bún cá nóng hổi được các cô, các mẹ nơi đây chế biến khéo léo....

Tự do thuê xe máy tham quan một vòng xã đảo với những cánh đồng tỎi, đậu phộng và hành tím bát ngát xem lẫn những ruộng muối trắng xóa khiến cho du khách như quay về với tuổi thơ yên bình và thanh khiết. **đi tích cấp quốc gia Tàu không số 235** hoặc có thể đi khám phá khu rừng Hòn Hèo để có cơ hội nhìn thấy loài vọc chà vá chân đen – những loài động vật quý hiếm đã được liệt vào sách đỏ của thế giới, hoặc cũng có thể khám phá những con suối, con thác từ những cánh rừng hoang sơ, hòa mình vào làn nước mát lành, ngọt lịm của dòng suối trong xanh nơi cửa biển Ninh Vân.

10h00: Đoàn trả phòng, khởi hành về Sài Gòn. Đến Nha Trang, đoàn dừng chân ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó tiếp tục hành trình về Sài Gòn, đoàn sẽ ghé dừng chân tại cơ sở sản xuất nước mắm, mực một nắng, cơ sở sản xuất thanh long tại **Ninh Thuận** và **Bình Thuận**.

Dự kiến 20h00: Đoàn về tới **Thành phố Hồ Chí Minh**. HDV thay mặt Công ty Phong Cách Việt gửi tới Quý khách lời cảm ơn và hẹn gặp lại. Kết thúc chương trình tour.